
 
 

รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
ประธาน 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(นายอ านาจ  วิชยานุวัต) 
กรรมการ 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(นางปัทมา  วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน) 

กรรมการ 

๔. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน) 

กรรมการ 

๕. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ แทน) 

กรรมการ 

๖. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  แทน) 

กรรมการ 

๗. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แทน) 

กรรมการ 

๘. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน แทน) 

กรรมการ 

๙. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายสุทิน  แก้วพนา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน)  

กรรมการ 

๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายทรงกลด  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แทน) 

กรรมการ 

๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(นางพัฒนา  พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน แทน) 

กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

๑๒. รองศาสตราจารย์วินัย  ดะห์ลัน กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๓. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  
๑๔. นายวรชาติ  เฉิดชมจันทร์ กรรมการ 



 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ 
๑๖. นายกิติ  มาดิลกโกวิท กรรมการ 
๑๗. นายเกียรติชัย  โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการ 
๑๘. นางจรวยพร  ธรณินทร์ กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์จุลนี  เทียนไทย กรรมการ 
๒๐. ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา  รักษ์พลเมือง กรรมการ 
๒๑. ศาสตราจารย์ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการ 
๒๒. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ 
๒๓. นายธาดา  เศวตศิลา กรรมการ 
๒๔. นายนนทวัฒน์  สุขผล กรรมการ 
๒๕. นายบดินทร์ อูนากูล กรรมการ 
๒๖. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ 
๒๗. พลเอก พหล  สง่าเนตร กรรมการ 
๒๘. นายสุกิจ  อุทินทุ กรรมการ 
๒๙. ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว กรรมการ 
๓๐. รองศาสตราจารย์อนุชาติ  พวงส าลี กรรมการ 
๓๑. นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์ กรรมการ 
๓๒. นายอ านาจ  บัวศิริ กรรมการ 
๓๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 

(นายสุภัทร จ าปาทอง) 
กรรมการและ 

เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ติดภารกิจ 

   ๒. พระเทพเวท ี ติดภารกิจ 
๓. นายอรรถการ  ตฤษณารังสี ติดภารกิจ 
๔. ศาสตราจารย์อ านาจ วงศ์บัณฑิต ติดภารกิจ 
๕. นายสุภกร  บัวสาย ติดภารกิจ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวราวิช  ก าภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๓. นางศิริพร  ศริพันธุ์ ผอ.ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔. นายกวิน  เสือสกุล ผอ.ส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
๕. นางพิจารณา ศิริชานนท์  ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๖. นางกมลทิพย์  เมฆพุก ผอ.ส านักอ านวยการ 
๗. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๘. นางสาวสมถวิล  กาญจนาพงศ์กุล ผอ.ส านักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๙. นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ์ ผอ.ส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



 
 

 
๑๐. นางเพทาย  บุญมี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผอ.ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๑๑. นางประวีณา  อัสโย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผอ.ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
๑๒. นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผอ.ส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๑๓. เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการกล่าวว่า 
กรรมการสภาการศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้เห็น
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของไทยจะ
สามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้ จึงขอให้กรรมการสภาการศึกษามุ่งมั่นท าหน้าที่ต่อไป และหวังว่าการศึกษาจะเป็น
หลักที่จะปลดล็อกในเรื่องต่างๆ ส่วนกฎระเบียบหรือกฎหมายใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการศึกษา
จะต้องน ามาพิจารณา ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ด้านการศึกษา 
 จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
สภาการศึกษาด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามข้อก าหนด 
ของกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
จุลนี เทียนไทย อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทน นายวัลลภ 
ตังคณานุรักษ์  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

 นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงาน 
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร 
ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซ่ึงได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ 
สภาการศึกษาพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมแล้ว เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน๒๕๖๒ โดยไม่แก้ไข 
 



 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการปรับปรุงแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

 นายสุภัทร จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ตามมติที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการจัดท าแผน  
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐)  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และได้จัดท าสรุป
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึกษา ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) ซึ่งพบว่ามีประเด็นที่ยังไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ และควรด าเนินการ ดังนี้  
 ๑) ปรับเพ่ิมเนื้อหาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส่งเสริมเป้าหมาย 
การพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาการค านวณ (Coding) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดแบบ 
เป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น   
 ๒) ก าหนดกลไกความเชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รวมถึงความเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสร้างระบบ 
การประสานงานระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติกับแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน  
 ๓) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระเก่ียวกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม  (Digital Platform) โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยจากสื่อไซเบอร์ต่างๆ ในปัจจุบันด้วย 
 ๔) ให้อิสระในการวัดและประเมินผลการศึกษากับต้นสังกัดและสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเน้นการวัดและประเมินผลที่ผู้เรียนโดยตรง และพิจารณาน าตัวชี้วัด  
แบบ OKR (Objective and Key Results) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา 
 ๕) ปรับตัวชี้วัดทางการศึกษา โดยน าตัวชี้วัดเชิงปัจจัยน าเข้า ( Input Indicator) ที่จ าเป็น 
มาใช้แทนตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ให้มากขึ้น  เพ่ือให้สามารถจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างพอเพียง 
 ๖) ก าหนดกลไกการบริหารจัดการกองทุนทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ มิใช่เพียงการยุบรวม 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แตอ่าจจะต้องเพ่ิมช่องทางในการให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียนให้มากขึ้น  
 จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพ่ือโปรดทราบและให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการจัดท าแผน  
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) ต่อไป  

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 
  - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ยังไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติล้วนเป็นเรื่องส าคัญ 
อาทิ ๑) เรื่องการประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องผลักดัน 
ให้เป็นรูปธรรม เพราะการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจะล่าช้า หากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไม่ตรงกัน  
๒) เรื่อง Digital Platform ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องมุ่งเน้นให้เกิดการน าไปใช้จริงในทางปฏิบัติเพ่ือประโยชน์



 
 
ต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ๓) เรื่องตัวชี้วัดหรือการประเมินผลการศึกษาที่ระบบการประเมินยังไม่
เข้มข้นพอจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ ทั้งนี้ การประเมินผลการศึกษาไม่ควรประเมินเฉพาะผู้เรียนเท่านั้น แต่ต้อง
ประเมินทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา และที่ผ่านมาพบว่า การประเมินผลการศึกษา 
ยังไม่สามารถประเมินการศึกษาได้ทั้งระบบ และไม่สามารถแสดงผลที่มุ่งสู่ การพัฒนาประสิทธิภาพได้  
ในประเด็นนี้ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับจะต้องท าความเข้าใจว่าจะประเมินอย่างไร และจะพัฒนาให้ดีขึ้น ได้
อย่างไร 
 - ทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ระบุถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรทางการศึกษาไว้น้อยมาก แต่เน้นที่การพัฒนาผู้เรียน
และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส าคัญ ดังนั้น เนื้อหาที่ควรเพ่ิมเติมในแผนการศึกษา
แห่งชาติ นอกจากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาแล้ว แผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องระบุถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ชัดเจนเพ่ิมขึ้นด้วย  
 - ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าลังผลักดันเรื่องความเป็น 
นิติบุคคลของสถานศึกษา ซึ่งการด าเนินการจะต้องมีแนวทาง มีตัวชี้วัดและระบบการประเมินที่ชัดเจน  
ส่วนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าลังด าเนินการปรับหลักสูตรของอาชีวศึกษาและเตรียมการ
จัดตั้ง Excellent Center ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน ประธานจึงได้มอบหมายให้
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินงานร่วมกับ
สภาการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการให้อิสระในการวัดและประเมินผลกับต้นสังกัดและสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง 
ทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยให้ด าเนินการภายใน ๑ เดือน 
  - กระทรวงศึกษาธิการมีกองทุนหมุนเวียนหลายกองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนมีวัตถุประสงค์
แตกต่างกัน อาทิ ๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็ก 
ในระดับชั้น ปวช. หรือ ม.๔ ขึ้นไป ๒) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้การช่วยเหลือเด็กในทุกช่วงวัยและช่วยเหลือครู ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ในการช่วยเหลือกับ กยศ. ดังนั้น กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาอาจจะต้องเน้นให้การช่วยเหลือเด็ก
ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี หรือตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับลงมา ๓) กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งเป็นกองทุนส่วนเสริม ๔) กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือคนที่ยากจน 
เป็นการเฉพาะ ดังนั้น สิ่งที่ยากในการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนคือ การยุบรวมหรือควบรวมกองทุน
จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดให้การรวมทุนหมุนเวียน 
ให้กระท าได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถด าเนินการร่วมกันได้ แต่หาก
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ จะต้องยุบกองทุนเดิมแล้วตั้งกองทุนใหม่ ซึ่งหากรัฐบาลไม่เห็นความส าคัญในการ 
ตั้งกองทุนใหม่ จะท าให้กองทุนที่มีอยู่ถูกยุบเลิกไป ท าให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น  
การด าเนินการเรื่องการบริหารจัดการกองทุนทางการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษาสามารถให้
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการได้ แต่การปฏิบัติจริงจะต้องมีแรงผลักดันทางการเมืองอย่างมาก 
 - ในการด าเนินการเพื่อให้กองทุนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ ควรมีวิธีการด าเนินการอย่างไร เพราะ
ถ้ากองทุนมีประสิทธิภาพ จะท าให้มีผู้สนับสนุนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีการเสนอให้
มีการสนับสนุนกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ได้รับการอนุมัติเพียง 
๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่าน
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือโดยตรง 
และเป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่ผลสุดท้ายแล้วจะได้ประโยชน์กับประเทศมากกว่าโครงการอ่ืนๆ ดังนั้น  



 
 
เรื่องการก าหนดกลไกการบริหารจัดการกองทุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงควรระบุรายละเอียดของการ
ด าเนินงาน อาทิ การด าเนินการเริ่มเมื่อใด ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด และหลังจากก าหนดกลไกในการ
บริหารจัดการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรจุในแผนการศึกษาแห่งชาติแล้ว จะมีกระบวนการ
และข้ันตอนด าเนินงานต่อไปอย่างไร  

มติ  ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอและเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๑ เดือน  
และให้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  นายสุภัทร จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติ ๕ ข้อ 
ดังนี้  
 ๑) ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก าหนดรายละเอียดตามร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. .... ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วย  
เช่น มาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน หนังสือและแบบเรียน การจัดท าแบบทดสอบ  
การประเมินผล การจัดการเรียนการสอน การใช้จ่ายงบประมาณ การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ 
ด้านแรงงานของประเทศ การศึกษาทวิภาคี เป็นต้น และด าเนินการต่อไปได้   
 ๒) ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) เร่งด าเนินการชี้แจง  
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้ าใจอย่างชัดเจน 
ถูกต้องตรงกันและสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐานการศึกษา
ของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 ๔) ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน
แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 ๕) ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมและสามารถยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี มีดังนี้  



 
 
 ข้อ ๑ ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานด้านต่างๆ และหลักสูตรเพ่ิมเติม ซึ่ง สพฐ. ได้มีการปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 
 ข้อ ๒ สกศ. เร่งด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้อง  ตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เป็นต้น และจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ๒-๓ เดือนต่อครั้ง เป็นการประชุมใหญ่เพ่ือท าความเข้าใจกับครู 
คณาจารย์ และผู้อ านวยการสถานศึกษาในทุกระดับ 
 ข้อ ๓ มีหน่วยงานทางการศึกษาที่น ามาตรฐานการศึกษาชาติไปด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่  
  ๑) สกศ. นอกจากท าหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานกลางและสถานศึกษาต่างๆ ในการเผยแพร่
และท าความเข้าใจร่วมกันแล้ว ยังได้ด าเนินงานเรื่องการศึกษาวิจัยการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สู่การปฏิบัติ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  
  ๒) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดอบรมผู้บริหารและครูให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดท าแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงาน และนิเทศติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ 
(ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) 
  ๓) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้จัดท า
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฉบับใหม่  และจัดท ากรอบหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็น
กรอบในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน 
  ๕) ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. น ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งจัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ทั้ง ๓ ระดับ 
  ๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ก าหนดกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ จัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และปรับหลักสูตรการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  รวมทั้งจัดท าเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
  ๗) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ 
น ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดท าแนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 



 
 
  ๘) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินโครงการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับสมรรถนะด้านผู้เรียน ๓ ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และส่งเสริม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
  ๙) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าคู่มือการจัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
  ๑๐) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้ง ๓ มาตรฐาน เป็นกรอบแนวทางในการวัดและประเมิน 
  ๑๑) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ. ) 
ได้พัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกให้มีความเชื่อมโยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น ๔,๑๗๐ แห่ง 
  ๑๒) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โรงเรียน ตชด. ทุกแห่งในสังกัด  
ได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยให้มีความสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา 
 ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจนแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  โดยมีหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่  
 ๑) สกศ. จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย ๔.๐” สร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และร่วมกับ สมศ. ในการสร้างการรับรู้และรับทราบในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
 ๒) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
โดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้จังหวัด
น ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปใช้ในภาพรวมขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
 ๓) กศน. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔) ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ สป. สนับสนุนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ๖ พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕) สกอ.จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” และ “แนวทาง 
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” 
 ๖) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับสถานศึกษา 
จ านวน ๔๓๗ โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ทราบ เข้าใจและยึดมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่สถานศึกษา



 
 
และพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา/ส านัก/กองการศึกษา เกี่ยวกับการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๘) สมศ. จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภูมิภาคต่างๆ 
 ข้อ ๕ สกศ. ได้รับมอบหมายให้ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การรับทราบข้อมูลและความรู้ความ
เข้าใจ  ๒) การด าเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ๓) บทบาทของหน่วยงานในการน ามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ได้รับมอบหมาย จึงได้รวบรวมผล
การด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา  
โดยข้อมูลที่น าเสนอเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งหมด ซึ่งด าเนินการได้เพียงร้อยละ  
๒๐-๓๐ และยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ
มอบหมายให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการประเมินภายใน (Internal Quality Audit: IQA) ด้วยตนเอง  
และ สมศ. ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่จากการประเมินแบบเดิมเป็นผู้สอบทานและผู้แนะน า ( Instructor) 
หน่วยงานต่างๆ และหากมีข้อติดขัดหรือสิ่งที่เข้าใจไม่ตรงกันจะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข  
 นอกจากนี้ นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่า หลังจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการจากทุกสังกัดเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และหน่วยงานทุกสังกัดได้จัดท า
มาตรฐานในระดับและประเภทการศึกษาของตนเอง ได้แก่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย การศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(การศึกษานอกระบบใช้มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และอาชีวศึกษา โดยน ามาปรับให้เข้ากับบริบทของ
ตนเอง) ซึ่งเป็นมาตรฐานย่อยจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว และได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพ การชี้แจงท าความเข้าใจและจัดท า
มาตรฐานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยทุกสังกัดด าเนินการในส่วนของตนเอง
และน าปัญหาอุปสรรคมารายงานเป็นระยะ โดยมีคณะท างานช่วยปรับปรุงแก้ไข จึงได้รายงานฉบับที่น าเสนอนี้
ซึ่งเป็นรายงานที่มาจากทุกสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี ในประเด็นปัญหา อุปสรรค และระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ซึ่งทางคณะท างานได้ก าหนดปฏิทินการท างานร่วมกันของทุกสังกัด โดยใน ๑ ปีที่ผ่านมา เป็นการ
สร้างความเข้าใจ การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ การจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพ และการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ส าหรับในปีที่ ๒ คือปี ๒๕๖๓ จะเป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยน ารายละเอียดที่วางไว้ในปี ๒๕๖๒ มาด าเนินการ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็นระยะ และ สกศ. จะรายงานในแต่ละประเด็นเป็นระยะเช่นเดียวกัน 
ส่วนระบบก ากับติดตามโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้น จะต้องวางระบบต่อไป 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณา
ความก้าวหน้าการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี หากเห็นชอบจะ
ได้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 



 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 
  - มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ค าที่มีความหมายกว้าง ในการน าสู่การปฏิบัติ
จึงต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และความซ้ าซ้อนกับการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หากมีปัญหาอุปสรรคให้แจ้งในการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถ
น าเทคโนโลยีช่วยในการแก้ไข  
  - สพฐ. มีการด าเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ๒ เรื่อง คือ ๑) เรื่องการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๗ ข้อ ๑.๓) โดยน ามาตรฐานการศึกษาของชาติเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาและการก าหนดสมรรถนะของผู้เรียน และ ๒) เรื่องการจัดท ามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการร่วมกับ สกศ. และ สมศ. ในการจัดท าตัวชี้วัดขับเคลื่อนการด าเนินการ และ
สื่อสารท าความเข้าใจกับสถานศึกษา จ านวน ๓๐,๐๐๐ แห่ง ทั้งนี้ จะขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวข้างต้นในการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป 
  - จากรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมาสะท้อนการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาที่ส่วนใหญ่ยังเป็น
เพียงการรับทราบ แต่ยังไม่ชี้ให้เห็นว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ข้อเสนอแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ควรเน้นใน ๓ เรื่อง คือ ๑) การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปปรับใช้ในสถานศึกษาให้มากขึ้น  
๒) การท าความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษา อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และอีกหลายกระทรวง ๓) การสร้างเครื่องมือหรือระบบการ
ติดตามและรายงานการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือท าให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เช่น การใช้ Chatbot และควรน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแสดงผลภาพรวม เป็น Dashboard เพ่ือการติดตามของผู้บริหาร และเพ่ือรายงาน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรี จึงเสนอให้เพ่ิมในรายละเอียดที่จะรายงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรี 
  - ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ สกศ. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา
ของชาติไปยังคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จึงควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและระยะเวลา
การรายงานความก้าวหน้าที่ชัดเจน 
  - การรายงานผลการด าเนินงาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท าให้ทราบ 
การด าเนินงานของ สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีกระบวนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้ทราบว่า การขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา หรือยกระดับการศึกษาตามเจตจ านง
ของมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างไร 
  - กระทรวงศึกษาธิการควรมีการจัดล าดับความส าคัญเชิงนโยบายที่ให้สถานศึกษาด าเนินการ 
โครงการต่างๆ ร่วมกับภาคเอกชน อาทิ โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โดยพิจารณาว่าน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือลดกฎเกณฑ์ที่จะเป็นอุปสรรคในระบบการท างานของ
สถานศึกษาหรือไม่อย่างไร ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นการเพ่ิมภาระงานครู นอกจากนั้นการ
ด าเนินการร่วมระหว่างภาครัฐ (สถานศึกษา) กับภาคเอกชน จะช่วยยกระดับองค์ความรู้ในการด าเนินการ
ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร ในประเด็นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงให้ทราบว่า การด าเนินงานร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระยะเวลา ๓-๔ ปีที่ผ่านมา มีผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งสิ่งใดที่มีความเหมาะสม 
สามารถลดภาระ ลดความซ้ าซ้ อนในการท างาน และเป็น สิ่ งที่ ถู กต้องตามกฎหมาย ผู้ บริหา ร



 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การจัดท าระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(School Management System) ซึ่งภาคเอกชนได้เข้ามาดูแลและวางระบบโดยที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ไม่ได้ลงทุน แต่ระบบนี้ยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า 
ระบบดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดงบประมาณ
ของรัฐ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการกับภาครัฐต่อไป แต่การที่เอกชนเข้ามา
ช่วยโรงเรียนผ่านโครงการ Partnership School Project อาจเกิดปัญหาเรื่องการน างบประมาณจากเอกชนไป
ใช้ในรูปแบบที่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้
งบประมาณของเอกชนเพ่ือทาสีโรงเรียน เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานในประเด็นการท าความร่วมมือของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา สิ่งใดที่ อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการจะต้องน าสิ่งนั้นมาใช้และน าไปขยายผลต่อไป โดยการ
ด าเนินการร่วมทุกอย่างจะต้องเป็นการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และเห็นชอบให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป โดยน าข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 
      ๒. ประธานมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้สภาการศึกษาทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๒ ผลการรับฟังความเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

   นายสุภัทร จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑๓ หน่วยงาน 
ประกอบกับการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. . . . .  ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ ที่ ได้ส่ง Link ไปยังองค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีผู้
แสดงความคิดเห็นประมาณ ๓,๐๐๐ คน และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รวม ๕ ครั้ง โดยการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นสองครั้งสุดท้าย ซึ่งจัดในเดือนกันยายน ที่กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๘๐๐ คน 
และเดือนตุลาคม ที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๔๐๐ คน เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ผลการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและเอกสารข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ส่วนดังกล่าว แบ่งได้เป็น ๓ แบบ ดังนี้ 
 แบบท่ี ๑ เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยในมาตราต่าง ๆ รวม ๒๓ มาตรา อาจไม่เห็นด้วย
ทั้งมาตราหรือบางประเด็นของแต่ละมาตรา ดังนี้ 
 - มาตรา ๔ : ควรเพ่ิมนิยามบุคลากรทางการศึกษา ตัดนิยามครูใหญ่ออก/ปรับค านิยาม 
ค าว่าสถานศึกษา 
 - มาตรา ๘ : รายละเอียดของแต่ละช่วงวัยยากต่อการปฏิบัติ/กรณีก าหนดการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายถูกลงโทษทางวินัย 
 - มาตรา ๑๑ : การที่รัฐก าหนดภาระให้เอกชนมากเกินไป 



 
 
 - มาตรา ๑๓ : หากผู้จัดการศึกษาท าเพียงแจ้ง ศธ. ทราบ จะเกิดปัญหาการก ากับคุณภาพ 
 - มาตรา ๑๔ : ควรตัดค าว่าวิทยฐานะออก/ตัดการให้ครูใหญ่ต้องรับฟังความคิดเห็นครู 
บทลงโทษควรตัดออกไป 
 - มาตรา ๑๕ : การก าหนดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/การก าหนดไม่ให้
เอกชนแสวงหาก าไร เพราะสวนทางกับความเป็นจริง/ไม่ควรก าหนดค าว่า “แสวงหาก าไรแต่ใช้เป็นมาตรการ
สร้างแรงจูงใจแทน” 
 - มาตรา ๑๖ : ต้องการให้ก าหนดว่ารัฐจัดเงินอุดหนุน 
 - มาตรา ๑๙ : ไม่เห็นด้วยที่จะให้ เอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ต้องการให้รัฐ 
จัดการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว 
 - มาตรา ๓๓ : มีรายละเอียดมากเกินไปยากต่อการประเมิน/การก าหนดให้ครูที่สอน
ระดับสูงก็ต้องมีคุณสมบัติมากขึ้น 
 - มาตรา ๓๗ : ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครู/
ครูใหญ่ ศึกษานิเทศก์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 
 - มาตรา ๓๘ : ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนชื่อผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ เป็นครูใหญ่/ 
ผู้ช่วยครูใหญ่ และเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งมีผู้ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ 
ประมาณร้อยละ ๖๐ หรือ ๒ ใน ๓ ของผู้เข้าร่วมงาน 
 - มาตรา ๓๙ : ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนชื่อผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ เป็นครูใหญ่/ 
ผู้ช่วยครูใหญ่ 
 - มาตรา ๔๐ : ไม่ควรให้คุรุสภา และ สกสค. สองหน่วยงานมารวมกัน เพราะมีผลต่อระบบ
สวัสดิการครู โดยให้คุรุสภาดูแลเรื่องสวัสดิการครู แต่ปัจจุบันคือหน้าที่ของ สกสค. ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดว่า
ระบบสวัสดิการที่ระบุในมาตรา ๔๐ นั้น ครอบคลุมภารกิจของ สกสค. ที่จะยุบรวมคุรุสภาหรือไม่ 
 - มาตรา ๔๔ : ควรปรับนิยามระบบการศึกษาให้เป็นนิยาม ๓ ระบบแบบเดิม คือการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 - มาตรา ๕๕ : ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบัน 
ได้มอบหมายให้เป็นภารกิจของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยไม่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ 
 - มาตรา ๕๖ : ไม่เห็นด้วยที่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
ซึ่งเดิมคือส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และไม่เห็นด้วยที่ให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
มีหน้าทีใ่ห้ความเห็นชอบหลักสูตรต้นแบบ  
 - มาตรา ๖๙ : ต้องก าหนดเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษา แต่ไม่ได้ระบุหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่ง สมศ. มีความกังวลว่าจะท าให้หน่วยงานของตนหมดบทบาทหน้าที่ลงไป  
 - มาตรา ๘๒ : ควรให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ ประเด็นนี้อาจเกิดจากการอ่าน ร่าง พระราชบัญญัติไม่ครบถ้วน ท าให้เข้าใจผิด เพราะตาม
กฎหมายที่ร่างไว้เป็นไปตามนี้อยู่แล้ว 
 - มาตรา ๘๗ : ไม่เห็นด้วยกับอ านาจของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีความซ้ าซ้อน
หน่วยงานอื่น 
 - มาตรา ๙๐ : ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติเพราะซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 



 
 
 - มาตรา ๙๑ : ไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ต้องมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) อยู่ด้วย เพราะเปน็การสืบทอดอ านาจของ กอปศ. 
 - มาตรา ๙๔ : การรวมกองทุนอาจผิดวัตถุประสงค์ 
 - มาตรา ๙๙ : ไม่เห็นด้วยว่าภายในระยะเวลา ๒ ปี อ านาจการบริหารการศึกษาจะอยู่ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้เหลือผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑๑) 
เพียงคนเดียว เพราะเป็นการยุบหน่วยงานและรวบอ านาจ 
 แบบที่ ๒  เป็นการแสดงความเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระในมาตราต่าง ๆ โดยควรเพิ่ม
ข้อความและรายละเอียดให้มากขึ้น ในมาตรา ๔ / ๗ / ๘ / ๑๑ / ๑๔ /๑๕/ ๑๙/ ๒๑ / ๒๖ / ๓๑ / ๓๓ / 
๓๕ / ๓๗ / ๓๘ / ๓๙ / ๔๐ / ๔๑ / ๔๒ / ๔๔ / ๔๘ / ๕๔ / ๕๕ / ๖๑ / ๖๘ / ๖๙ / ๘๒ / ๘๗ / ๙๐ / ๙๗ 
/ ๙๙ / ๑๐๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในมาตราที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเป็นครูใหญ่ / ผู้ช่วยครูใหญ่ / ใบรับรอง
ความเป็นครู ยังมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยแสดงความเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตาม ร่าง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เช่นกัน โดยส่วนใหญ่ที่ เห็นด้วยจะเป็นผลจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งแตกต่างจากการรับฟังความคิดเห็นในห้องประชุมที่ผู้ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 แบบท่ี ๓ เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าควรเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
 - ต้องการให้คุรุสภาด าเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น 
 - เรื่องใบประกอบวิชาชีพและใบรับรองความเป็นครู รวมถึงการใช้ค าว่าครูใหญ่ 
แทนผู้อ านวยการ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเปลี่ยนกฎหมายอีกมาก 
 -  การจัดท า ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  . . .  ต้องด าเนินการ 
ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ครบถ้วน 
 - ควรปรับลดโครงสร้างการบังคับบัญชาจากส่วนกลางถึงสถานศึกษาให้สั้นลง 
 - การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาควรแยกจากกัน 
 - ควรเพิ่มเนื้อหาสาระด้านระบบสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 - ประเด็นที่ไม่ค่อยมีคนให้ความส าคัญมากนัก คือ การรักษาสิทธิประโยชน์และวิทยฐานะ
หลังจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว ซึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาเดิมคุ้มครอง
บุคลากรที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมด แต่หาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว 
คนที่จะเข้ามาเป็นครูจะได้รับสิทธิประโยชน์และวิทยฐานะแบบเดิมหรือไม่ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ไม่ได้ระบุไว้ 
 - เรื่องของการบริหารราชการ คนส่วนใหญ่ที่ให้ความเห็นจะเป็นคนในระบบราชการ  
อยากให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างระบบมากนัก 

 ความคิดเห็นของ สกศ. ต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ประเด็นที่ ๑ วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เห็นด้วยในหลักการ 
ประเด็นที่ ๒ การจัดการศึกษาเอกชนต้องไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน เห็นด้วยในหลักการ 
ประเด็นที่ ๓ ระบบการศึกษา ไม่ขัดข้องหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 
ประเด็นที่ ๔ ชื่อเรียกต าแหน่งจาก “ผู้อ านวยการ” เป็น “ครูใหญ่” เห็นด้วยกับการใช้ชื่อเดิม 
ประเด็นที่ ๕ (๑) การเปลี่ยน “ใบประกอบวิชาชีพ” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” เห็นว่า

ขัดต่อหลักการเดิมของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 
 

 (๒) ไม่ก าหนดให้ครูใหญ่ต้องมีใบรับรองความเป็นครู มีความเห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่อาจไม่มีความจ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพของผู้บริหาร
เป็นการเฉพาะ 

 (๓) ผู้ช่วยครูใหญ่ ควรก าหนดชื่อเรียกให้เป็นชื่อเดิมและมีใบประกอบวิชาชีพ
ครูเพ่ือให้กลไกในการควบคุม ก ากับคุณภาพและมาตรฐานของผู้เข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
 ประเด็นที่ ๖ องค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ เห็นด้วยในหลักการ 
 ประเด็นที่ ๗ การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สอดคล้องกับแนวทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ และเกิดปัญหาในเกี่ยวกับงบประมาณและการบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ส่ง ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตั้งแต่ปีที่แล้ว (ปี ๒๕๖๑) แต่ส านักงานฯ ได้รับเรื่องกลับคืนมา
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเลยวันที่ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ค าแนะน าของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย วันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปแล้วเป็นเวลา ๒ วัน อย่างไรก็ตาม สกศ. ได้ด าเนินการครบตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก าหนด และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดยใช้เวลาเผยแพร่เกิน ๑๕ วันต่อครั้ง มีการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั้งหมดมากกว่า ๕ ครั้ง โดยจัดประชุมเป็นการเฉพาะอย่างน้อย ๒ ครั้งในเดือนกันยายนและตุลาคม 
๒๕๖๒ การประชุมใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และได้แจก ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้กับ
ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทุกท่านอ่านก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น โดยในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง  
ใช้เวลาประมาณ ๘-๑๐ ชั่วโมงต่อครั้ง และได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ในข้อเดียวกัน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อส านักงานฯ จะน าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา และส่งต่อไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

 การพิจารณา ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 
 - เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว กระบวนการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ความคิดเห็นที่ได้รับฟังมานั้น หากเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้เลขาธิการ 
สภาการศึกษาชี้ แจงเ พ่ิม เติมว่ า  สกศ.  มีหน้ าที่ รวบรวมความคิด เห็น เ พ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป โดยเป็นการน าความคิดเห็น 
ที่รับฟังมาท้ังหมดเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
แล้ว โดยในการพิจารณามีผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเข้าร่วมการชี้แจง  
จ านวน ๓ คน  คือ  นายอนุชาติ  พวงส าลี  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ จิ รุ ตม์  ศรี รั ตนบั ลล์   
และรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ ดังนั้น การพิจารณากฎหมายได้ด าเนินการตามขั้นตอน และได้รับฟัง
ความคิดเห็นต่าง ๆ จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่การด าเนินการในชั้นกฎหมาย จะต้องด าเนินการตาม
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
ก่อนที่จะตรากฎหมาย แต่ปัญหาคือการรับฟังความคิดเห็นอาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเด็น หรือผู้ที่แสดงความ
คิดเห็นไม่ได้ศึกษาหรือเข้าใจ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างแท้จริง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา 
ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนที่จะตรากฎหมาย ไดด้ าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นในระดับหนึ่งแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องตั้งคณะกรรมการ



 
 
ขับเคลื่อนฯ เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น ส าหรับการรับฟังความคิดเห็น 
ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเป็นรายละเอียด
ปลีกย่อย ไม่ใช่ประเด็นหลัก ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ที่แสดงความคิดเห็นยังไม่เข้าใจประเด็นหลักของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องสร้างความ
เข้าใจให้ชัดเจนว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ต้องการอะไร เพราะเหตุใดจึงแตกต่างจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และต้องชี้แจงเหตุผลให้รับทราบทั่วกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงาน
ใดอธิบายในประเด็นหลักของการร่างกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และการออกกฎหมายล าดับรอง ร่วมกันด าเนินการกอ่นที่จะตราเป็นกฎหมาย 
 - การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ทั้ง ๑๐๓ มาตรา 
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม ขั้นตอนต่อไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาว่าความคิดเห็นที่ได้รับฟังมานั้น มีสิ่งใดที่ควร
เปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 
 - กระทรวงศึกษาธิการสามารถส่งประมวลความคิดเห็นจากการรับฟังทั้งหมดให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาได้ทันที เพ่ือให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับทราบข้อมูลจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นที่เสนอมา และน ามาประกอบการปรับแก้ไข ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการตรากฎหมายเร็วขึ้น 
ซึ่งประธานการยกร่างกฎหมาย (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ได้รับทราบในประเด็นการเปลี่ยนชื่อเรียกจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเป็นครูใหญ่แล้ว มีความเห็นว่าจะเรียกอะไรก็ได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน คณะกรรมการ
ร่างกฎหมายเห็นว่า ค าว่า “ครู” เป็นค าส าคัญ เพราะครูเป็นต้นแบบ เป็นแม่พิมพ์ จึงให้ความส าคัญกับค าว่า
ครูใหญ่ แต่หากมีกระแสต้านมากก็สามารถปรับได้โดยใช้ชื่อเรียกตามเดิม โดยให้ สกศ. ส่งความคิดเห็นที่ ได้รับ
ฟังมาทั้งหมดให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อีกครั้งว่าจะปรับ
อย่างไร ซึ่งประเด็นชื่อเรียกเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ยังมีหลักการอ่ืนที่ส าคัญอีกมากท่ีจะต้องมีการปรับแก้ไข 
 - ในการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการศึกษา คณะกรรมการยกร่างกฎหมายได้มีการชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรือไม่ มีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไข
เป็นหลัก ควรมีการอธิบายเพ่ือท าให้ทุกคนเข้าใจรายละเอียดตรงกัน ซึ่งเหตุผลหลักที่ท าให้ต้องมีการยกร่าง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระบุว่าต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ซึ่งใช้
มาเป็นระยะเวลานาน ควรมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย สิ่งนี้คือเหตุผลหลักที่เห็นได้ชัด และมีเหตุผลและ
รายละเอียดอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เช่น ประเด็นการจัดการศึกษาที่แบ่งเกณฑ์การศึกษาออกเป็นระดับและ
ประเภทต่างๆ ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการการพัฒนาตามช่วงวัยของผู้เรียน ประเด็นการศึกษาปฐมวัย 
มีความส าคัญมาก เพราะเด็กในช่วงอายุ ๐-๖ ปี จะต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ เปิดให้มีการจัดการศึกษา
ที่มีความหลากหลายและอิงกับฐานสมรรถนะมากขึ้น ดังนั้นจะท าให้ระบบการจัดการศึกษามีความยืดหยุ่น 
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้เหตุผลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ
วิธีการจัดการศึกษามีความแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติให้ทันสมัย ซึ่ง ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับนี้เขียนเป็นนามธรรม 
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก หากสามารถปรับให้เข้าใจง่ายจะท าให้เกิดผลดีคือคนอ่านจะเข้าใจและมีความเห็น 
คล้อยตามได้  นอกจากนั้นการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจใน เนื้อหาประเด็นหลักของการปรับแก้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้รับทราบและมีความเข้าใจมากขึ้น 



 
 
 - ในการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะประสบปัญหาเดียวกันกับกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ ในการจัดตั้งกระทรวงนั้น จะมีลักษณะพิเศษ เนื่องจาก
ต้องรวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน ทั้งหน่วยงานวิจัย นวัตกรรม และการอุดมศึกษา การด าเนินการจะต้องมี
การบริหารราชการ และมีเจ้าภาพที่ดูแลหน่วยงานทั้งหมด ดังนั้น กฎหมายที่ ตราออกมาต้องเป็นกฎหมาย 
หลายฉบับในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันจะมีระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกาศใช้  
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หากมีการปรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะต้องมีผลกระทบกับระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับต่อไป แต่ต้องด าเนินการ
หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประกาศใช้แล้ว 
 - คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ 
ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าควรมี
ข้อยุติการประชาพิจารณ์ เนื่องจากได้ด าเนินการมาร้อยละ ๙๘ แล้ว ขณะนี้ครูก าลังติดตามความเคลื่อนไหว
ของร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพร้อมที่จะคัดค้าน ประเด็นที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านกฎหมายการศึกษาเล็งเห็นคือ ประเด็นหลักการและความจ าเป็นในการปรับปรุง ร่าง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านเห็นด้วยและให้การสนับสนุน ส่วนประเด็นการเปลี่ยนชื่อ
ผู้อ านวยการเป็นครูใหญ่ และเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครูนั้น มีผู้เห็นด้วยว่า
ไม่ควรเปลี่ยน ร้อยละ ๙๘ เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อ ดังนั้น หากสภาการศึกษามีมติ 
เสียงส่วนใหญ่อย่างไร ก็ควรเห็นชอบตามนั้น และถ้ามีประเด็นใดเพ่ิมเติมควรหาข้อยุติ อาทิ ประเด็นการให้
เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา ควรน ามาวิเคราะห์และหาข้อสรุปว่าต้องไม่เป็นธุรกิจที่แสวงหาก าไร และต้องมี
เงื่อนไขเพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ จึงเสนอที่ประชุม 
สภาการศึกษาว่าควรมีข้อยุติการจัดประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
สามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป 
 - กระบวนการของการด าเนินงานตามกฎหมาย เหตุผลความจ าเป็นในการปรับปรุงร่าง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ข้อยุติแล้วเนื่องจากเป็นการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ การด าเนินการต่อไปควรรวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับฟังมาทั้งหมดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหากเห็นควรให้มีการแก้ไขจึงด าเนินการตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตัวอย่างเช่น ประเด็นค านิยาม “ครูใหญ่” กับ “ผู้อ านวยการ” ควรชี้ชัดว่าควรใช้ค าใด 
ประเด็นตามมาตรา ๙๑ การสืบต่ออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ควรชี้ชัดว่า
ควรจะคงไว้ตามเดิมหรือควรเปลี่ยน จากนั้นให้รวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับฟังมาและด าริของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ สกศ. ไปชี้แจงผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้หากคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในประเด็นใด 
ที่ ไม่ตรงกับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะส่ งมา ให้ 
กระทรวงศึกษาธิการยืนยันกลับไป และคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องทบทวน ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาจจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าได้มีการแก้ไขแล้ว แต่มีข้อสังเกต และหลังจากเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว  
ล าดับถัดไปคือการน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น สิ่งที่ส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรคือร่าง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณา และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกต  
ซึ่งข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีทั้งประเด็นที่ไม่เห็นด้วยและประเด็นที่ได้ข้อยุติแล้ว  
  - ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีการเขียนกลไกในเชิงระบบราชการ
น้อย อาจจะเป็นเพราะหลังจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช้แล้ว จะต้องด าเนินการ



 
 
ปรับกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับโครงสร้างและเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสื่อมวลชนยังไม่ได้
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นหลักของการปรับแก้กฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และกฎหมายล าดับรองยังไม่มีการถกเถียงหรืออภิปราย เรื่องที่สื่อมวลชนให้ความสนใจส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของบุลคล อาทิ เรื่อง “ครูใหญ่” หรือ “ผู้อ านวยการ”  
 - เอกสารประกอบการประชุม มาตรา ๓๗ หน้า ๑๖ และมาตรา ๔๐ หน้า ๑๗ เรื่องใบรับรอง
ความเป็นครู ในกรณีของอาชีวศึกษา คนที่มีใบประกอบวิชาชีพครูคือคนที่จบทางสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
อาทิ ครูช่าง จะต้องจบการศึกษา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ความต้องการจ าเป็นของการ  
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบัน คือการให้ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพสามารถเป็นครูได้ เช่น สาขาช่าง
ซ่ อมบ า รุ งอากาศยาน  ต้ องการครู /อาจารย์ ที่ มี ใบอนุญาต  (License)  ส าหรั บการสอน ดั งนั้ น 
หากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ไม่ได้ระบุให้ชัดเจน หรือไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นครู จะท าให้การศึกษาอาชีวศึกษากลับไปอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่สามารถ พัฒนา 
ขีดความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ในประเด็นนี้ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงว่า 
มาตรา ๗๗ มีองค์ประกอบหนึ่งของรัฐธรรมนูญ คือการวิเคราะห์ผลกระทบจากการตรากฎหมาย ยกตัวอย่าง
เรื่องใบรับรองความเป็นครูของอาชีวศึกษา ในมาตรา ๓๗ ของ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เปิดช่อง
ไว้ให้คนที่ไม่ได้จบครุศาสตร์สามารถเป็นอาจารย์ได้ โดยระบุว่า เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และสามารถจัดกระบวนการวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ตรงนี้เป็นข้อยกเว้นที่อาจไม่ต้องมีใบรับรองความเป็นครูได้ 
ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้กับคนที่มีวิชาชีพเฉพาะสามารถเข้ามาให้ความรู้ ในสถานศึกษาได้ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ท าความเข้าใจในส่วนนี้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องวิเคราะห์และช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจ จะช่วย
ให้ผู้ที่ยังไม่รู้สามารถท าความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง 
 - เรื่องการด าเนินงานจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  ระบุไว้ ในมาตรา ๗๓ และ ๗๔  
ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนั้น หากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผล
บังคับใช้ จะต้องมีการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่หรือไม่ ถ้าไม่ต้องด าเนินการใหม่ ควรจะ
มีการระบุไว้ในบทเฉพาะกาลเพ่ือเป็นการรองรับในส่วนนี้ เพราะรายละเอียดของการท าแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดให้ สกศ. ด าเนินการ จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไม่ต้องเริ่มด าเนินการใหม่
อีกครั้ง 
 - ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ ๑) การเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนวัยแรงงานขาดหายไป ซึ่งคนวัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญที่สุดเพราะอยู่ในช่วงของการเป็นผู้ปกครอง 
จะต้องพัฒนาให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการด้านการเงิน ๒) เรื่องธุรกิจ Startup  
หรือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าท า มีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รัฐควรร่วมมือกับเอกชนที่ด าเนินการธุรกิจ Startup เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับ
เยาวชนและเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ๓) การประเมินคุณภาพการศึกษา อาจใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเปิด
ช่องทางให้กับเครือข่ายเยาวชนเข้ามามีส่วนในการประเมินผลการศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหา เป็นการ
ประเมินแบบ Bottom-Up ซ่ึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การศึกษาไทยประสบความส าเร็จ ๔)  เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของคนในยุคปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ได้รับการอบรมสั่งสอนไม่เฉพาะในโรงเรียนหรือผู้ปกครองเท่านั้น  
สื่อ social media influencer มีผลต่อคนรุ่นใหม่อย่างมาก ดังนั้นจึงควรท าความร่วมมือกับสื่อต่าง ๆ  
ที่เยาวชนให้ความสนใจติดตาม เช่น The MATTER,  THE STANDARD, Facebook  Page ต่าง ๆ เป็นต้น  
ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญที่ท าให้เกิดการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน โดยเฉพาะการท าให้เยาวชน
เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) โดยใช้อิทธิพลจากสื่อร่วมมือกับการศึกษา ๕) การสร้างเสริมจินตนาการ
ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทุกระดับให้สามารถสร้างเสริมจินตนาการได้



 
 
ทุกช่วงวัย เพราะจินตนาการท าให้เกิด Creativity ท าให้เกิด Innovation เป็นพลังบวกที่ช่วยขับเคลื่อนสังคม
ไปในทางที่ดี ๖) การเตรียมรับภัยคุกคามจากโรคภัยใหม่ ๆ เช่น โรคซึมเศร้า ภาวะการฆ่าตัวตาย การกลั่นแกล้ง 
(Bully) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของหมอเท่านั้น หากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับภัยคุกคามโรคภัยใหม่ ๆ ได้ จะท าให้ลดปัญหาดังกล่าวได้มาก ๗) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy 
กับคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กที่เพ่ิงหัดเรียนรู้เทคโนโลยีจนกระทั่งผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกหลอกล่อ
เอาเปรียบทางสังคมได้ง่ายด้วยอาชญากรรมออนไลน์ หรือแฮ็กเกอร์ เป็นต้น และกลุ่มผู้เปราะบางที่สังคมไทย
ควรที่จะให้การศึกษา ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ 
WHO) ได้รณรงค์ให้เด็กอยู่ห่างจากหน้าจอต่างๆ เช่น จอโทรทัศน์ จอโทรศัพท์มือถือ และก าหนดเวลาให้เด็ก
อยู่กับหน้าจอต่างๆ (Screen time guidelines) ดังนั้นจึงควรน ามาใช้กับเด็กระดับปฐมวัยในประเทศไทย  
๘) การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ให้กับผู้เรียน เนื่องจากสิทธิมนุษยชน 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย หากคนไทยได้เรียนรู้สิทธิมนุษยชนจะท าให้เกิดความสามัคคีมากกว่า  
การคิดถึงเรื่องสิทธิของปัจเจกบุคคล ควรจะเป็น Human Rights Education ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสังคม  
การเข้าใจกันและกันและการสร้างสรรค์สังคม ๙) การจัดหลักสูตร Sign Language ภาษามือควรด าเนิการ 
ไปควบคู่กับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ๑๐) การก ากับและประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่ควรออกมาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นการลงโทษ แต่ควรเป็นการส่งเสริมการศึกษา ตัวอย่างประเทศฟินแลนด์ ที่ครูต้องประเมินจุดบอด 
ของตนเอง และรายงานจุดบอดให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ จากนั้นผู้บริหารจะน าภาคเอกชนหรือบุคคล 
ที่มีความรู้มาเสริมจุดบอดของครู โดยครูผู้นั้นจะไม่ถูกประเมินให้ถูกลงโทษ หากแต่ใช้จุดอ่อนของตัวเอง 
มาพัฒนาตัวเองต่อไปโดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบผลการรับฟังความเห็นต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....   
และมอบหมายให้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสรุปข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น 
ที่จะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

วาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑ ร่างข้อเสนอการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญากับการศึกษา 
  นายสุภัทร  จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะท างาน
จัดท าข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา ในคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา ได้ศึกษาและจัดท าร่างข้อเสนอการบูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญากับการศึกษา มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ สภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา ขาดสมดุลในการเน้น
ทั้ง ๕ ด้านกับการศึกษา รวมถึงแนวความรู้และการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อาทิ ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาแต่ไม่สามารถ
เข้าสู่ความรู้ได้ลึกอย่างแท้จริงในเรื่องของธรรมะ สถานศึกษาให้ความส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะน้อย  
ทั้งที่ศิลปะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ขาดความเหมาะสมในการจัดสรรเวลา
ส าหรับออกก าลังกายในสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอข้อเสนอระดับนโยบายในระยะสั้น เช่น 
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การส่งเสริมในเรื่องมาตรการด้านภาษีการน าเข้าวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือ
การศึกษาวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ส่วนข้อเสนอระดับนโยบายในระยะยาว เช่น การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู 
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐ การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น ส าหรับแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการทั้ง ๕ ด้านกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนให้น าไปปฏิบัติได้จริง 



 
 
การบรรจุผู้บริหารที่มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของแต่ละด้าน และเห็นความส าคัญของการพัฒนาสมอง 
ทั้ง ๒ ซีกอย่างสมดุล การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชนร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน 
และจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง ๕ ด้าน ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับพ้ืนที่ไปถึงระดับนานาชาติ ส าหรับแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ จะลงพ้ืนที่
โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเพ่ือเป็นต้นแบบในการสอนที่บูรณาการทั้ง ๕ ด้านกับการศึกษา ณ โรงเรียน 
วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
  นางจรวยพร  ธรณินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ 
ได้สรุปสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และจัดท าเป็น e-Book เรื่องสมองซีกขวา
มีค่ามากกว่าที่คิด เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยในปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสนใจในเรื่องงานลูกเสือ จึงตกลงความร่วมมือกับส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติในการเปิดหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นผลงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ประสานการท างาน
ร่วมกับ ๒ กระทรวง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ จะใช้โมเดล บ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือศึกษา  
Best Practice การพัฒนาสมองซีกขวา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และจัดท า
เอกสารฉบับที่ ๒ เรื่อง “สมองซีกขวาพัฒนาได้ : เด็กอยากขอ พ่อแม่อยากรู้ ครูอยากเข้าใจ” โดยใช้แนวทาง
ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้จัดท าข้อเสนอแนะให้ครูพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติพ้ืนฐานให้เด็กอนุบาลมีทักษะ 
ที่ต้องท าให้ได้ ๑๘ รายการ อาทิ ฝึกเด็กให้ฟังอย่างตั้งใจ นั่งในท่าที่เหมาะสม ถอดรองเท้าแล้วรู้จักเก็บ เสื้อผ้า
ต้องสะอาด ต้องแปรงฟันอย่างสม่ าเสมอ และในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพ่ือนต้องสอนให้ไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง 
สามารถเล่นกับเพ่ือน อย่าเล่นคนเดียว รู้จักขอโทษ เป็นต้น และการให้พ่อแม่ผู้ปกครองเตรียมความพร้อม 
ของเด็กในการเข้าเรียน ป.๑ ๑๔ รายการ อาทิ ต้องฝึกลูกให้เข้านอนเร็ว สอนวิธีจับดินสอให้ถูกต้อง ฝึกให้ใส่ใจ 
เรื่องเวลา เป็นต้น  

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 
  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการด าเนินการฝึกให้เด็กในระดับอนุบาล
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว แต่อาจยังไม่เป็นระบบเหมือนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถผลักดัน 
ให้เกิดข้ึนได ้
  - โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน อาจจะยังไม่สามารถเป็น Best Practice ได้ เนื่องจาก 
มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายใน ที่เป็นผลจากการขาดผู้บริหาร (ผู้อ านวยการโรงเรียน) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(Education Data Center: EDC) 
  นายสุภัทร   จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ ประชุมทราบว่า   
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดได้มีการจัดประชุม จ านวน 
๕ ครั้ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการประเมินคุณภาพข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของศูนย์สารสนเทศฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือชี้ให้เห็นสภาวการณ์ข้อมูลทางการศึกษา การเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลตามเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่ งทุกสถานศึกษาจะกรอกข้อมูลทุกวันที่   
๑๐ มิถุนายน และ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ๕ ฐานข้อมูล ได้แก่ ๑) ฐานข้อมูลนักเรียน ๒) ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ๓) ฐานข้อมูล



 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔) ฐานข้อมูลบุคลากรอ่ืน และ ๕) ฐานข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือร้อยละ ๙๖ โดยในแต่ละฐานข้อมูลก็จะมีรายการย่อย ๆ เช่น ฐานข้อมูลนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูล 
๔๖ รายการ การตรวจสอบข้อมูลจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และพบว่ามีข้อมูลที่มีความ
ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งต้องด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป รวมถึงข้อมูลเด็กออกกลางคันที่มีจ านวนมาก สิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงขาดในปัจจุบันคือ ข้อมูลที่เป็น wizard intelligent ที่เป็นการประมวลผลในเรื่องที่
เป็นความต้องการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
  นายอ านาจ  วิชยานุวัต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่ า  คณะกรรมการ  Big Data กลางของรั ฐบาล ได้ ก าหนดให้ กระทรวงศึ กษาธิ การ  ด า เนิ นการ  
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) เด็กในวัยเรียน รับผิดชอบโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ  
๒) เด็กในวัยแรงงาน รับผิดชอบโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่ง Big Data กลาง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กรอบช่วงอายุการศึกษาระดับปฐมวัยถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๓ ขวบ – ๑๘ ปี)  
ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และผลการด าเนินการฐานข้อมูลทั้ง ๕ ฐานข้างต้น มีดังนี้  
๑) ฐานข้อมูลนักเรียน ในปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน ๑๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ โดยในเดือนมกราคม 
๒๕๖๒ ที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาประมาณ ๕๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งศึกษาธิการจังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ อบต. ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และพบว่าปัจจุบันมีเด็กที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบการศึกษา จ านวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ๒) ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในกระบวนการล าดับ
ถัดไปเมื่อประมวลผลฐานข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ๓) ฐานข้อมูลครู และ ๔) ฐานข้อมูลบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยข้อมูลที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บและดูแลข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นข้อมูล
จากหลากหลายแหล่งข้อมูล อาทิ กคศ. สพฐ. สอศ. ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลกลาง ปัจจุบันจัดท าฐานข้อมูล
กลาง โดยให้ครูเป็นผู้กรอกข้อมูลบุคคลเข้าสู่ฐานข้อมูล แต่พบปัญหา ๒ ประการ ประการแรกคือ เมื่อครูป้อน
ข้อมูลในเวลาเดียวกันมากกว่า ๖,๐๐๐ คน จะท าให้ระบบล่ม และประการที่สองคือ ระบบ Server ไม่สามารถ
รองรับข้อมูลในปริมาณมากได้ ขณะนี้ได้แก้ปัญหา Server ในเบื้องต้นแล้ว ส่วนเรื่องการกรอกข้อมูลของครู
จะต้องมีการอธิบายให้ครูกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนอีกครั้ง ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูล ร้อยละ ๘๔ 
๕) ฐานข้อมูลสถานศึกษา ซึ่ง สพฐ. ได้ปักหมุดครบ ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน และให้โรงเรียนตรวจเช็คข้อมูลว่า
ถูกต้องตรงตามความจริงหรือไม่และรายงานกลับที่ สพฐ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยืนยันเรื่องสถานที่ตั้งของโรงเรียน 
แผนที่ ที่ดิน อาคารเรียน และครุภัณฑ์ของโรงเรียน ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน และน าข้อมูลไปต่อยอดกับการ
ด าเนินการในด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย อาทิ การท าให้โรงเรียนมีจ านวนครู
และบุคลากรการศึกษาครบตามจ านวน ตัวอย่างเช่น พิจารณาผลการสอบ O-NET ของนักเรียนแล้วดูว่ามีครู 
ที่สอนวิทยาศาสตร์จ านวนเท่าใด หากผลการสอบวิทยาศาสตร์มีคะแนนต่ าจะต้องพัฒนาอย่าง ไร เป็นต้น  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ. จึงขอน าเรียนข้อมูลภาพรวม  
Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปจะมี Data Center เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 
  - ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเรื่องส าคัญจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะต้องมี
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องไว้รองรับการตัดสินใจด าเนินการในนโยบายต่างๆ  ข้อมูลที่มีอยู่ร้อยละ ๙๖  
เป็นข้อมูลเป้าหมายที่คาดหวัง หรือเป็นข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บได้จริงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่จัดเก็บไว้
นอกจากจะระบุเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักแล้ว ควรมีข้อมูลอื่นประกอบด้วย อาทิ ข้อมูลครู จะต้องระบุ
ว่าจบสาขาวิชาเอกอะไร แล้วในปัจจุบันสอนวิชาอะไร การกดปุ่มไม่กี่ปุ่มแล้วท าให้ทราบได้ทันทีว่าปัจจุบัน  
ขาดครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษากี่คน ต้องผลิตครูวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าใด หรือในปัจจุบัน 
มีโรงเรียน ๓๐,๐๐๐ โรง ในแต่ละโรงเรียนมีภารโรงกี่คน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรให้ ๑ คน  



 
 
เพียงพอหรือไม่ หรือโรงเรียนต้องไปจ้างเพ่ิมอีกกี่คน หรือข้อมูลครุภัณฑ์ต่าง  ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุ 
การใช้งาน จะต้องทราบให้ได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดเตรียมงบประมาณส าหรับค่าวัสดุครุภัณฑ์  
อีกจ านวนเท่าใด หรือข้อมูลจ านวนนักเรียน จะต้องเป็นข้อมูลที่มีนักเรียนเรียนจริงมิใช่มีแต่จ านวนตัวเลข  
ซึ่งตั้งเป้าว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องเป็นข้อมูลนักเรียนที่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นทั้ง สพฐ. และ สอศ. 
จะต้องเร่งด าเนินการ หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องอาจจะมีความผิดทางวินัย เพราะท าให้เกิดการ
น างบประมาณของประเทศไปใช้ในทางที่ผิด หรือในประเทศไทยมีเด็กต่างด้าวเข้ามาเรียน ทั้งสิ้นจ านวนเท่าใด 
จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนจึงจะท าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในเวทีโลก เป็นต้น ในเรื่องนี้เลขาธิการสภาการศึกษา
ชี้แจ้งเพ่ิมเติมว่า ข้อมูลจ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๖ เป็นข้อมูลที่ สพฐ. สามารถด าเนินการจัดเก็บได้จริง 
ในปัจจุบัน และเลขาธิการ สพฐ. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ข้อมูลนักเรียน นอกจากมีข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเรียนแล้ว 
ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน ความสามารถพิเศษของนักเรียน เป็นต้น ส าหรับข้อมูลครู 
นอกจากมีข้อมูลว่าสอนในระดับชั้นใดแล้ว ยังมีข้อมูลความสามารถพิเศษของครู ข้อมูลการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากคุรุสภา เป็นต้น  
  - ปัจจุบันครูไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ  
ในการกรอกข้อมูลในกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ในต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(พฤษภาคม ๒๕๖๓) ส าหรับการแก้ปัญหาเรื่องการป้อนข้อมูลพร้อม ๆ กัน แล้วเกิดปัญหาระบบล่ม รัฐมนตรี 
ว่าการะทรวงศึกษาธิการยินดีสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะเป็นการลงทุนที่เหมาะสม 
ความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการคือการมีข้อมูลที่เป็น Real Time ที่สามารถบอกได้ทันที เช่น ในวันนี้ 
มีนักเรียนมาโรงเรียนกี่คน เด็กนักเรียนขาดเรียนกี่คน เป็นต้น และเม่ือมีการวางระบบ School Management 
System ที่เหมาะสมแล้ว ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียนทั่วประเทศ จะมี Internet Access ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้นการป้อนข้อมูลจะต้องป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนั้น
ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องได้รับการอบรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ อาทิ การวิเคราะห์การลงทุน  
ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับผลคะแนน O-NET ซึ่ง สพฐ. จะต้องตั้งเป็นกฎระเบียบให้สถานศึกษาด าเนินการ หากไม่
ด าเนินการผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบ มิเช่นนั้น Data ที่มีจะเป็นเสมือนขยะที่กองอยู่ในฐานข้อมูล 
  - เรื่องเด็กนักเรียนต่างด้าวตามแนวชายแดนที่ข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในประเทศไทย ยังคงเป็น
ปัญหาส าหรับประเทศไทยว่าจะสามารถสนับสนุนด้านการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเกี่ยวกับ เรื่องความ
มั่นคงของประเทศชาติด้วยเช่นกัน ในเรื่องนี้ สพฐ. ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
การต่างประเทศ และผู้แทน UN แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ UN ต้องการให้ประเทศไทย
ให้การสนับสนุน ๑๐๐% เพราะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความเปราะบางเกี่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน ดังนั้น สพฐ. จึงต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด 
  - จ านวนนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา/นักเรียนออกกลางคัน ที่มีจ านวน ๑๓๐,๐๐๐ – 
๑๕๐,๐๐๐ คน หรือจ านวนนักเรียนต่างด้าว กระทรวงศึกษาธิการจะรับทราบข้อมูลได้โดยเร็ว หากมอบหมายให้ 
กศน.ต าบล เป็นผู้ท าหน้าที่ส ารวจข้อมูลดังกล่าว และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - เรื่อง Big Data ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนใน ๓ เรื่อง คือ  
ความครบถ้วน ความถูกต้อง และความไม่ซ้ าซ้อน ในด้านความครบถ้วนถูกต้องจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ในครั้งเดียว หากมีข้อมูล ๙๙% ยังถือว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง เพราะผู้ที่น าข้อมูลไปใช้จะไม่มั่นใจว่า ๑% ที่เหลือนั้น 
ผิดพลาดจุดใด และที่ส าคัญข้อมูลจะต้องไม่ซ้ าซ้อน อาทิ หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สถาบันอาชีวศึกษา 
จะไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ สามารถโอนข้อมูลไปได้เลย หรือข้อมูลครู ที่มีการป้อนข้อมูลทั้งจาก สพฐ.  
และคุรุสภา ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักเหมือนกัน แต่ข้อมูลของคุรุสภามีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันน้อยกว่าของ สพฐ. เช่น คุรุสภาจะทราบข้อมูลการย้ายโรงเรียนของครูเมื่อเวลาผ่านไปแล้วกว่า ๑ ปี 



 
 
เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบว่า หน่วยงานใดมีข้อมูลที่ Update เร็วที่สุดจะเป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งข้อมูลครู 
ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลคือโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ Update ข้อมูลการย้ายโรงเรียนของครูและเป็น
ข้อมูลที่มาจากที่เดียว ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการก าลังด าเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้แก่ ๑) Big Data ๒) Data Center ๓) School Management System ที่มีผู้ใช้ร่วมกันคือ สพฐ.  
สอศ. กศน. จะมี common function ที่ เป็นข้อมูลที่ ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานที่ประหยัด 
และไม่ซ้ าซ้อน 
  - สิ่งส าคัญประการหนึ่งของฐานข้อมูลที่เป็น Big Data คือการประมวลผลข้อมูลที่สามารถ
แสดงออกมาเป็น Graphic ได้ การด าเนินการอาจใช้วิธีการจ้างหน่วยงานภายนอกมาเขียนโปรแกรม แต่ผู้ใช้
ข้อมูลจะต้องบอกความต้องการที่ชัดเจนในเรื่องรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลที่เป็น Management 
by Fact เพ่ือน าไปประมวลผลให้เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจแบบ Real Time ของผู้บริหาร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๓ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๗ เม่ือวันที่  
๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  นายสุภัทร  จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework: NQF) 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบสากลในรูปแบบคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ที่มี  
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษา/คุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน ปัจจุบัน คือ พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง (ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งใหม่) และเมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN 
Qualification Reference Framework: AQRF) ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมรอยัลอัมบารุกโม เมืองยอกยาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิของประเทศไทย  
ต่อที่ประชุม ซึ่งประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนของประเทศไทย (ประเทศไทยเป็นประเทศที่ ๓ ในอาเซียนที่ได้รับการรับรอง) โดยให้เพ่ิม
รายละเอียดในรายงานให้มีความสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการของ AQRF 
แจ้งเวียนให้คณะกรรมการรับรองก่อนที่จะมีมติรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้ด าเนินการปรับแก้ไขให้สมบูรณ์และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น 
ที่ประชุมได้ก าหนดให้ มีการจัดประชุม AQRF ครั้งต่อไป (ครั้งที่  ๘) ที่ประเทศไทย ในระหว่างวันที่   
๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส านักงานฯ จึงขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ เกียรติเป็นประธาน
การประชุม AQRF ครั้งที่ ๘  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้การจัดประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework: AQRF) ครั้งที่ ๘ ด าเนินการโดยประหยัด และ
เลขาธิการสภาการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การด าเนินงานจัดประชุมจะใช้งบประมาณจ านวน 
๑,๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๕.๔ รายงานผลการจัดงาน STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒: ดาวเดียวกัน  
ไปด้วยกัน เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
  พลเอก พหล  สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้าง
พลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้รับ
การแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
ได้รับมอบหมายภารกิจจากที่ประชุมสภาการศึกษา ให้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS 
สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ให้เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  
  การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ  
ได้แต่งตั้งคณะท างาน จ านวน ๖ คณะ เพ่ือท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ STAR STEMS ในโรงเรียนต้นแบบ  
๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จ.สงขลา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา โรงเรียนปากคาด
พิทยาคม จ. บึงกาฬ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ และจัดท าโครงการ STAR STEMS ในภาค 
ประชาสังคม “โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมวินัยใส่ใจคุณธรรม” จ านวน ๕๓ สถานประกอบการ และ
ได้แถลงผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และผู้สนใจได้รับทราบ ในงาน STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒:  
ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
  ผลการจัดการเรียนรู้ STAR STEMS ในโรงเรียนต้นแบบ 
   ผลด้านหลักการ: ๑) การจัดการเรียนรู้ STAR STEMS ตรงกับวิธีการเรียนรู้ของคน 
รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียวท าให้เกิดผลจริงต่อตัวผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  
๒) STAR STEMS ท าให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในส่วนที่ส าคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียม 
ทางปัญญา ๓) STAR STEMS ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยนวัตกรรม
แบบคนไทยที่สามารถตอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตรงตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และสอดรับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ต้องสร้างคนไทย 
ให้เป็นคนด ีมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด  
   ผลด้านการจัดการ : ๑) โรงเรียนเข้าใจหลักคิด STAR STEMS ครูได้ร่วมกันจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปรับปรุงความเชื่อมโยงสู่การวัดผลได้ชัดเจนขึ้น  
๒) การจัดการเรียนรู้ STAR STEMS ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติ สามารถด าเนินการ
ได้ในการท าโครงงาน ชั่วโมงบูรณาการ หรือชั่วโมงว่าง ๓) โรงเรียนได้ใช้หลักคิด STAR STEMS ในการ
สอดแทรกไปกับวิชาปกติ สามารถขยายความคิดความเป็นคนไทย ความมีคุณธรรม ความรักท้องถิ่นได้ 
อย่างต่อเนื่อง และ ๔) เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ท้องถิ่น และภาค 
ประชาสังคมในพ้ืนที่ 
   ผลด้านผู้ปฏิบัติ : ๑) ด้านผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญและต้องการให้
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเป็นนโยบายใช้การจัดการเรียนรู้ STAR STEMS เพ่ือสร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ๒) ด้านครูผู้สอนเห็นว่า STAR STEMS ท าให้ลดภาระงานได้อย่างชัดเจน
สามารถบูรณาการเข้ากับโครงงานที่ใช้สอนได้ มีบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมี
ความสุขในการเรียน ๓) ด้านผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ สร้างจิตนาการ 
พัฒนาทักษะด้านที่สนใจไปสู่นวัตกรรม ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์จริงและคุ้นเคยกับการแก้ปัญหา สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของผู้เรียนที่ครอบคลุมกว้างขวางหลากมิติ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม  



 
 
ความเป็นไทยที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับ
การเรียนรู้ STAR STEMS 
  ผลการด าเนินงานโครงการ STAR STEMS ในภาคประชาสังคม  
   การสร้างคนดี มีวินัย ให้ยั่งยืน ต้องด าเนินการทั้ง ๓ ภาคส่วนไปพร้อมกัน คือ เริ่มต้นที่บ้าน 
เบ่งบานในสถานศึกษา และเติบโตใหญ่กล้าในสังคม ซึ่งการด าเนินการในภาคประชาสังคมได้ด าเนินการ 
ในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ STAR STEMS ในการบูรณาการ
งานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ งานมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร
ในระบบ ISO (International Organization for Standardization) และงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
HR (Human Resources)  
   คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย 
และเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จัดโครงการ “สถานประกอบการปลอดภัยด้วย STAR STEMS 
(STAR STEMS workplace for health promotion)” เริ่มตั้งแต่เมษายน ๒๕๖๒  มีสถานประกอบการ 
จ านวน ๕๖ แห่งเข้าร่วมโครงการ โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
STAR STEMS เบื้องต้น มีการจัดฝึกอบรมวิทยากร และติดตามประเมินผล ปัจจุบันมีสถานประกอบการจ านวน 
๔๓ แห่ง สามารถน าแนวคิด STAR STEMS ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และในจ านวนนี้มี
สถานประกอบการ จ านวน ๑๐ แห่ง ที่พร้อมจะเป็นต้นแบบขยายผลต่อไป 
  ความร่วมมือในการขับเคลื่อน STAR STEMS เพ่ือสร้างคนดี มีวินัย ของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
   การด าเนินการความร่วมมือในการขับเคลื่อน STAR STEMS ระหว่างโรงเรียนและ
สถานประกอบการ มีสถานประกอบการจ านวน ๓ แห่ง ท าโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) 
ร่วมกับ ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  และ บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เม้นท์ จ ากัด ซ่ึงโรงเรียนและ
สถานประกอบการได้ประสานงานกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ ด้วยการเพ่ิมมูลค่า 
ผ้าที่ย้อมด้วยไม้ฝาง นอกจากนี้ยังมีเด็กไร้สัญชาติที่จบการศึกษาจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ไม่สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้เนื่องจากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน แต่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ  
จากโรงเรียนไปสร้างอาชีพได้  ๒) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และ บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด  
สถานประกอบการได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนในการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและการจัดท าโครงการ
ธนาคารรีไซเคิล โดยน าแนวคิดเปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ (Waste to Value)  และ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular economy) มาใช้ ๓) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม และ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
สถานประกอบการพบว่าพ้ืนที่ จ. บึงกาฬ ปลูกยางพาราจ านวนมากแต่เกษตรขาดความรู้ในการผลิตน้ ายางที่มี
คุณภาพจึงจัดกิจกรรมน าความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพาราไปสอนเยาชนในสถานศึกษา เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ความสามารถและน าไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ปกครอง เพ่ือให้สามารถผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น 
  ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   เนื่องจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ มีก าหนดครบระยะเวลาการด าเนินงานในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นการด าเนินการภารกิจ
การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ที่จะต้องด าเนินการต่อจะสามารถด าเนินการได้ ภายใต้
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
และขอน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 



 
 
   ๑. ก าหนดนโยบายใช้การเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เพ่ือสร้างพลเมืองดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) เพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และแผนยุทธศาสตร์
การศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา 
   ๒. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติท าการศึกษาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ และการพัฒนาขยายผลที่ให้ผลเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน 
   ๓. พัฒนาครูและผู้บริหารให้เขา้ใจแนวคิดและวิธีจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ดังนี้ 
    ๓.๑ จัดหลักสูตรอบรม STAR STEMS ส าหรับครู โดย สพฐ.เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
และข้ึนบัญชีหลักสูตรของ สพฐ. 
    ๓.๒ ด าเนินการจัดอบรมครูด้วยแนวคิด STAR STEMS ร่วมกับสถาบันพัฒนาวินัย 
และความม่ันคงแห่งชาติ รับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
    ๓.๓ ให้ความรู้เรื่องแนวคิด STAR STEMS แก่ผู้บริหารในหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (นบส.) กระทรวงศึกษาธิการ,  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่งคง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา (สจว.สพฐ.) กองบัญชาการกองทัพไทย, สคบศ., สพฐ. 
   ๔. ขยายผลการด าเนินงานโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.) (STEM Education) จัดอบรมครูร่วมกับ สพฐ. 
   ๕. ประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
จัดหลักสูตร STAR STEMS ในคณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และก าหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ  
   ๖. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคส่วนอ่ืน ๆ  
ในการสร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
  ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอน าไปศึกษารายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่น าเสนอ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการด าเนินการในล าดับต่อไป 
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 ๕.๕ รายงานการศึกษาดูงานของกรรมการสภาการศึกษา ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
  นายสุภัทร  จ าปาทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้กับ
กรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓ เป็นการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลในจังหวัดทางภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว
และฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) เป็นประธานการศึกษาดูงาน เริ่มการศึกษาดูงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร และพบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเปิดหลักสูตรที่สอดรับ ๑๐ อุตสาหกรรมหลักและพัฒนา
ครูให้มีสมรรถนะที่พร้อมรองรับ EEC หลังจากนั้นจึงเน้นการศึกษาดูงานที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นจังหวัด
ชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของคน
หลายเชื้อชาติ ทั้งชาวเขมร ชาวเวียดนาม และชาวลาว และสระแก้วเป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการ



 
 
จัดการอาชีวศึกษาสระแก้ว สภาพปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
มีผู้เข้าเรียนน้อย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนต้องปิดตัวเนื่องจากไม่มีผู้เข้าเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและมีจ านวนไม่เพียงพอ ขาดอัตราก าลังอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ การผลิต
นักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากไม่ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ การศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองวัว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑๐๔ คน) 
โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ และสื่อมูลนิธิการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม DLTV เป็นผลให้ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนที่อยู่แนวชายแดนประเทศไทย ซึ่งก่อนปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักเรียนจ านวน ๓๙ คน เนื่องจากผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนร่วมกับเด็ก
กัมพูชา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงแก้ปัญหาโดยการจัดท า “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ให้น้องได้อ่ิม” จัดให้มี
อาหารเช้า อาหารกลางวัน ชุดนักเรียน รถรับ-ส่ง และอุปกรณ์การเรียนฟรี นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา ๔ ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเขมร นอกจากนั้นโรงเรียนยังสอนเสริมทักษะอาชีพตาม
ศาสตร์พระราชาให้กับเด็กเพ่ือให้สามารถน าไปท าเป็นรายได้เสริมของครอบครัว  ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน
จ านวน ๑๓๙ คน การศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเกวียน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding 
ตามน โ ยบายขอ งกระทร ว งศึ กษ าธิ ก า ร  โ ดย เป็ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก ารสอนที่ บู รณาการกั บ  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอน ในชั้นอนุบาล -ป.๓  
สอน Unplugged Coding ชั้น ป.๔-๖ สอน STEM + C (Coding) และชั้น ม.๑-๓ สอน Plugged Coding  
โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright จาก NECTEC  
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วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ก าหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้ งที่  ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
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เลิกประชุมเวลา     ๑๙.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางกมลทิพย์  เมฆพุก 
นางปัทมา ค าภาศรี 

นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ 
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


